



ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก

ว่าด้วยผลการทดสอบทดสอบมาตรฐานความรู้ เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล

สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

ฉบับที่ 9/2566

ตามที่สภาสถาปนิกได้จัดให้มีการทดสอบมาตรฐานความรู้ เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานสภาสถาปนิก แล้วนั้น

สภาสถาปนิก จึงประกาศผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ตามรายชื่อแนบท้ายนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทดสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาสถาปนิกแล้ว ถือเป็น ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 (3) ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 ในการสมัครเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก และมีสิทธิขอเข้ารับการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ได้

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

(นายประกิต พนานุรัตน์)

เลขาธิการสภาสถาปนิก

ประกาศทดสอบมาตรฐานความรู้ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	สรุปผลทดสอบ
1	นาย	กฤษฎาสีทธิ์	เกษจินดา	ผ่าน
2	นางสาว	กิริติกานต์	กล้าหาญ	ผ่าน
3	นาย	คม	ชูธงชาติ	ไม่ผ่าน
4	นาย	จิตกรณ์	คารมรีน	ไม่ผ่าน
5	นางสาว	จินตพร	วรรณคำ	ผ่าน
6	นางสาว	ชลธิชา	ละม้ายศรี	ไม่ผ่าน
7	นาย	ไชยรัตน์	บัวปิ่น	ไม่ผ่าน
8	นาย	ณัฐกิตต์	นภัทวัชรศิริกุล	ไม่ผ่าน
9	นาย	ณัฐธน	โสภานนท์	ไม่ผ่าน
10	นางสาว	ณัฐนรี	แพรกริษาเวศน์	ผ่าน
11	นาย	ณัฐวิชัย	ชูเกียรติธนากิจ	ผ่าน
12	นางสาว	ดวงพร	สุทธวิจิตร	ไม่ผ่าน
13	นางสาว	ธัญญ์นรี	วิเชียรรัตน์	ไม่ผ่าน
14	นาย	วาทีต	ทาแน่น	ไม่ผ่าน
15	นางสาว	นิชา	สิทธิชัย	ไม่ผ่าน
16	นางสาว	ประภาพรรณ	นามนวน	ผ่าน
17	นางสาว	พบพลอย	เผ่าวิบูล	ไม่ผ่าน
18	นาย	ภณชนุพัทธ์	อัครชิตนันท	ไม่ผ่าน
19	นาย	ภาณุพงศ์	ปักแป้น	ไม่ผ่าน
20	นางสาว	มณฑิกานต์	รู้รอบ	ไม่ผ่าน
21	นาย	ยิ่งเกียรติ	นิลวรรณ	ผ่าน
22	นาย	ยุทธจักร	โนจิต	ไม่ผ่าน

ประกาศทดสอบมาตรฐานความรู้ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เพื่อรับรองคุณวุฒิการศึกษาบุคคล

ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่สภาสถาปนิกไม่ได้รับรอง

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	สรุป ผลทดสอบ
23	นาย	รัฐภัทร์	อุปละ	ผ่าน
24	นาย	ราชนัย	บูรพาพัช	ไม่ผ่าน
25	นางสาว	วราพร	วงษ์สุวรรณ	ไม่ผ่าน
26	นาย	ศักดิ์ชัย	ชีวะอำไพโรจน์	ผ่าน
27	นางสาว	ศุภกานต์	ชัยชนะ	ไม่ผ่าน
28	นางสาว	สโรชา	ปัทมาวไล	ผ่าน
29	นางสาว	สุมิตรา	เพ็ชรชนะ	ผ่าน
30	นาย	อภิมุข	วินิจฉัย	ไม่ผ่าน
31	นาย	อภิวัฒน์	แก้วนะรา	ไม่ผ่าน
32	นาย	อัมรินทร์	สุริยาบุตร	ผ่าน